

THÁI THỤY

Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Để lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018) diễn ra thành công, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan cùng vào cuộc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.



Công trình nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Được khởi công từ tháng 7/2017, đến nay, công trình nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền) là một trong những công trình hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Để công trình khánh thành đúng dịp kỷ niệm 110 năm

ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo đơn vị xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật. Bên cạnh đó, công tác về sinh môi trường, bố trí cơ sở vật chất, mặt bằng cho lễ cất bằng khánh thành nhà tưởng niệm và lễ kỷ niệm diễn ra tại Khu lưu niệm

đang được huyện tích cực thực hiện, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lễ kỷ niệm sẽ vinh dự được đón

các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện và thu hút đông đảo người dân tham gia. Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: Huyện ủy đã thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, phân công cụ thể cho từng thành viên, đơn vị, cơ quan. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua các phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; chuẩn bị công tác phục vụ đoàn đại biểu của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh về dâng hương tại Khu lưu niệm; tổ chức cho đoàn đại biểu của huyện dâng hương tại đền thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại huyện An Dương (Hải Phòng)...

Để lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh diễn ra trang trọng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, huyện Thái Thụy đã phối hợp thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch, đặc biệt là việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, cổng chào điện tử... Ngoài ra, huyện chỉ đạo Đài TTTT huyện xây dựng chuyên mục về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Thụy; về những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển của huyện. Đồng thời, phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh thực hiện các bài viết, phóng sự tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của huyện cũng đang tích cực xây dựng, triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm; công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất; tổ chức cuộc thi tìm hiểu với chủ đề: "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Thụy anh hùng" tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện...

THÀNH PHỐ

Nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ

Nhờ chú trọng làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ nên những năm qua, hầu hết các đồng chí được quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển của thành phố Thái Bình đều đã phát huy năng lực, sở trường công tác, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng chí Vũ Duy Cửa, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình cho biết: Trong các khâu của công tác cán bộ làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và bổ nhiệm lại cán bộ mới làm cơ sở vững chắc cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được khách quan, chính xác, giúp cán bộ phát huy tốt sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngược lại, nếu đánh giá không đúng thì các khâu tiếp theo sẽ chệch hướng, sinh ra bất mãn, phát sinh tiêu cực, gây mâu thuẫn, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thời gian qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm theo nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; giúp Ban Thường vụ Thành ủy đôn đốc, giám sát việc thực hiện ở cơ quan, địa phương, đơn vị; phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban, đơn vị liên quan nắm thông tin về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; năng lực của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; tham khảo các kênh thông tin khác như giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể... để kịp thời

phản ánh với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có nhận xét khách quan đối với cán bộ. Trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn chức danh chung, Ban Tổ chức Thành ủy cụ thể hóa thành tiêu chuẩn các chức danh đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực tiễn, bảo đảm việc đánh giá cán bộ khách quan, chính xác. Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành bộ tiêu chuẩn 25 chức danh cán bộ làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và bổ nhiệm lại cán bộ. Bên cạnh đó, việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn được thực hiện trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai đối với cán bộ được đánh giá; đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Đồng chí Phạm Ứng cử, Điều động, luân chuyển của thành phố đã phát huy năng lực, sở trường công tác, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 58 tổ chức cơ sở đảng với hơn 12.000 đảng viên; 356 cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể và tương đương, cán bộ quản lý khối giáo dục, cán bộ chủ chốt phường, xã. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, hầu hết các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và cơ sở đều có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, đánh giá, xếp loại cuối năm Đảng bộ thành phố có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 95% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ việc nhận xét, đánh giá cán bộ sát đúng cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự cố gắng, nỗ lực, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, sự ủng hộ của nhân dân, những năm qua, thành phố luôn hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy



Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Thụy đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị, bảo đảm cho lễ kỷ niệm diễn ra thành công, trang trọng, xứng tầm với thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng quê hương Thái Thụy ngày càng giàu đẹp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Ông Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy



Để công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo kế hoạch. Thực hiện việc thẩm định nội dung cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, diễn văn kỷ niệm, bài tham luận hội thảo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề: "Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy học tập và làm theo tấm gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh".

Ông Bùi Văn Dâu, khu 1, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy



Tôi thấy việc chuẩn bị của Đảng bộ, chính quyền huyện cho lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh rất tốt, từ việc treo khẩu hiệu cho đến tuyên truyền qua báo, đài, phổ biến tại các chi bộ, thôn rạt đây dừ. Điều này thể hiện sự quan tâm của của tỉnh, huyện, thị trấn trong công tác kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người con ưu tú, xuất sắc của quê hương Diêm Điền.



Tuổi trẻ thành phố bóc, gỡ tờ rơi, quảng cáo trái phép trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Kỳ Bá.

ĐÀO QUYÊN

HƯNG HÀ

Để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn

Để tổ chức tốt và an toàn các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Hưng Hà đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và phòng, chống cháy, nổ (PCCN).

Ngay sau khi UBND huyện tổ chức ra quân bảo đảm ANTT, xã Kim Trung đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36, bảo đảm ANTT và PCCN trước, trong và sau tết Nguyên đán. Cùng với kiện toàn ban chỉ đạo của xã và ở các thôn, địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân. Công an xã tăng cường nắm tình hình cơ sở đồng thời đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tạo thế trận an ninh sâu rộng. Các thôn, làng và hai trường THCS, tiểu học tổ chức cho 100% hộ dân, cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số

16, Nghị định số 36 và làm tốt công tác PCCN. Tại Dân Chủ, ông Đình Công Chuyển, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã sớm triển khai công tác bảo đảm ANTT tết Nguyên đán. Là xã xa trung tâm huyện, lại giáp ranh với các xã Quỳnh Ngoc, Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ) nên việc kiểm soát, nắm bắt tình hình ANTT gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, tăng cường các biện pháp kiểm tra, phát hiện, xử lý những vi phạm về quản lý, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các tổ chức chính trị

- xã hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Theo ông Trần Bá Cao, Chủ tịch UBND xã Thái Phương, nhân dân trong xã chủ yếu làm nghề dệt nên địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền về PCCN với nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, treo băng rôn, khẩu hiệu ở nơi công cộng... Do đó, nhận thức của các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn về PCCN đã có chuyển biến tích cực. Trong dịp tết Nguyên đán, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt cán bộ, nhân dân trong xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường

kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCN đối với các doanh nghiệp, nhất là những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCN, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Cùng với các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà cũng tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong dịp tết đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Phòng đã tổ chức quán triệt Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 và văn bản chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường công tác bảo

đảm an ninh học đường tới từng cán bộ, giáo viên, học sinh dưới nhiều hình thức; đưa việc thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 vào tiêu chí thi đua của các trường, các trường đưa vào tiêu chí thi đua của các lớp và giáo viên. 100% trường tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 với hơn 3.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 30.000 học sinh tham gia ký cam kết. Để bảo đảm ANTT, PCCN, Hưng Hà chỉ đạo Công an huyện cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình. Chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm ANTT, PCCN bằng nhiều hình thức. Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đấu tranh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng

sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời trái phép. Thực hiện đồng bộ các biện pháp PCCN, trong đó tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm, khắc phục ngay những thiếu sót. Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Công an huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các

phương án bảo đảm ANTT. Quyết tâm thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung đánh trọng, đánh mạnh các đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo. Điều tra làm rõ, phối hợp xử lý nghiêm các vụ án gây bức xúc dư luận.

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đầu mối giao thông phức tạp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động phòng ngừa cháy, nổ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

MAI THƯ



Công an huyện Hưng Hà thu giữ vũ khí, vật liệu nổ.

TRẦN TUẤN